



สรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยรวมลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยภาคการผลิตลดลงในเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะโรงสี และโรงงานน้ำตาล เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียว และอ้อยโรงงานได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขณะที่ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อการผลิตชุดหุ้มเบาะรถยนต์และการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นส่วนรถยนต์ **ภาคอสังหาริมทรัพย์** ลดลงจากกำลังซื้อจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม **ภาคการค้า** เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากยอดขายสินค้าอาหารสด และสินค้าอุปโภคบริโภคของลูกค้านในตัวเมือง รวมทั้งกลุ่มลูกค้า สปบ.ลาว ส่วน**ภาคบริการและท่องเที่ยว** เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการขยายบริการของศูนย์สุขภาพ และการขนส่งผลไม้ไทยไปเวียดนาม และจีน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ประกอบการเห็นว่าผลของภัยแล้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจากอิทธิพลของเอลนีโญได้หมดไปแล้ว และปริมาณน้ำฝนจะเพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องการเกษตร และจะทำให้เกิดการจ้างงาน กำลังซื้อจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรฟื้นตัว แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงในราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวนตามราคาตลาดโลก **ภาคการค้า** เพิ่มขึ้นจากกำลังซื้อฟื้นตัวเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น **ภาคการผลิต** เพิ่มขึ้นจากการผลิตในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกขึ้นรูป **ภาคบริการและท่องเที่ยว** เพิ่มขึ้นจากการขยายศูนย์สุขภาพ การจัดการเชิงรุกของธุรกิจโรงแรมบางแห่ง รวมทั้งการขนส่งผลไม้ไปยังประเทศจีน และเวียดนาม ผ่าน สปบ.ลาว ในขณะที่ **ภาคอสังหาริมทรัพย์** ทรงตัว

ภาคการผลิต

ภาคการผลิตลดลงเล็กน้อย โดยเป็นการลดลงของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ดังนี้ การผลิตข้าวเหนียวลดลงเนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลตามปริมาณอ้อยที่เข้าสู่โรงงานลดลงเนื่องจากภัยแล้ง การผลิตและส่งออกไบโอบาสุบ ลดลงตามกำลังซื้อ การผลิตชุดหุ้มเบาะรถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ ลดลงตามความต้องการซื้อรถยนต์ภายในประเทศ การผลิตแม่พิมพ์ขึ้นส่วนรถยนต์ลดลงตามคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามยังมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ การผลิตยางแท่ง เนื่องจากพื้นที่เปิดกรีดใหม่เพิ่มขึ้น และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า

แนวโน้มภาคการผลิตในไตรมาส 4 ปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรสำคัญของภาค และในปีนี้มีผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลดีต่อ

* รายงานแนวโน้มธุรกิจประมวลผลจากข้อมูลที่ ธพท. สกอ. ได้รับจากภาคธุรกิจในโครงการ Business Liaison Program ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 46 ราย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ประกอบด้วยภาคการผลิต 16 ราย ภาคการค้า 12 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 9 ราย ภาคบริการและการท่องเที่ยว 7 ราย และอื่นๆ 2 ราย (หอการค้า และผู้เลี้ยงไก่ไข่)

อุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวเนื่องการเกษตรมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการป้อนเข้าสู่โรงงาน เช่น โรงงานผลิตน้ำตาล โรงสีข้าว สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกขึ้นรูป จะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาคฯ **ลดลงเล็กน้อย**เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามดีลลูกค้าในกลุ่มนักธุรกิจบางส่วนซื้อบ้านด้วยเงินสด การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในกลุ่มผู้รับเหมาลดลงแต่ลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2559 ทรงตัว โดยตลาดที่อยู่อาศัยบางส่วนยังคงชะลอตัว ขณะที่แนวโน้มการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ผลผลิตในปีการเพาะปลูกนี้เพิ่มขึ้น

ภาคการค้า

ภาคการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าภายในเขตเมืองและลูกค้าจาก สปป. ลาว และเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกหมวดสินค้า ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นจากการเปิดโชว์รูมใหม่ ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงเนื่องจากประชาชนมีกำลังซื้อที่ลดลงทั้งจากภาระหนี้สิน ประกอบกับราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจภาคการค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น จากผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้านการค้ารถยนต์หลังจากสิ้นสุดเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือในเดือนกันยายน ของโครงการรถยนต์คันแรก ผู้บริโภคสามารถขายรถในโครงการฯ เพื่อเปลี่ยนรถรุ่นใหม่

ภาคบริการและท่องเที่ยว

ภาคบริการและการท่องเที่ยว**เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ ศูนย์สุขภาพที่ขยายการให้บริการฟิตเนสและอื่นๆ เช่น โยคะ แอโรบิก ซาวน่า สตรีม เป็นต้น ธุรกิจขนส่งผลไม้ เช่น มังคุด ทูเรียน และขนุน ไปยังประเทศเวียดนาม และจีน ผ่าน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า แม้ว่าธุรกิจโรงแรมลดลงจากอัตราเข้าพัก และการประชุมสัมมนา เนื่องจากภาครัฐจัดสัมมนาลดลง

แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2559 ธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยรวมจะ**เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจศูนย์สุขภาพ ที่ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกโดยการจัดโปรโมชั่นและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย และจากธุรกิจขนส่งผลไม้ไป เวียดนามและจีน ผ่าน สปป.ลาว เนื่องจากผลผลิตที่กลับสู่ปกติ

การลงทุน

ไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการในภาคฯ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสร้างอาคารโรงงาน รองลงมาเป็นการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จำแนกตามแผนการลงทุนเพิ่มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ **ภาคการผลิต**มีแนวโน้มลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกขึ้นรูป เพื่อเตรียมการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายสาขาของบริษัทผลิตยางแท่ง **ภาคบริการและท่องเที่ยว** เพิ่มสนามแบดมินตัน และอุปกรณ์ฟิตเนส ของศูนย์สุขภาพ **ภาคการค้า** ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ขยายอาคารโชว์รูมรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขยายสาขา และ**ภาคอสังหาริมทรัพย์** มีแผนลงทุนในทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม สำหรับบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะสร้างตามการจองซื้อเป็นสำคัญ

ราคาและต้นทุน

ด้าน**ราคาสินค้า**ของธุรกิจในภาคฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ เนื่องจากการแข่งขันสูง เว้นแต่สินค้าตามคำสั่งซื้อพิเศษ เช่น เสื้อผ้าชุดป้องกันไฟ **ด้านต้นทุน**มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบ เช่น ข้าวเหนียว เหล็ก เป็นต้น ค่าแรงงาน ค่าปรับปรุงห้องพัก และจากค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้า สำหรับ**แนวโน้มต้นทุน**ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าต้นทุนโดยรวมของธุรกิจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้าที่มีระยะเวลาขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

การจ้างงาน

ความต้องการจ้างแรงงานในภาคฯ ยังคงทรงตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่รักษาแรงงานเดิมไว้และไม่จัดหาแรงงานทดแทนเมื่อมีอัตราแรงงานลดลง บางแห่งพบปัญหาขาดแคลนแรงงานและอัตราการ Turnover สูงบ้างในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร และในอุตสาหกรรมการผลิตบางแห่งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากขึ้น สำหรับประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการจัดอบรมพนักงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตุลาคม 2559

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

[กดเพื่อตอบแบบสอบถาม](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รักศักดิ์	ธรรมแสง	ผู้บริหารทีม	E-mail: RuksakT@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	เศรษฐกรอาวุโส	SutthirS@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดชวงศ์	เศรษฐกรอาวุโส	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
दारาวรรณ	กำเหนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	เศรษฐกร	WatcharR@bot.or.th

สถานที่ตั้ง

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

393 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th